
 

 

 

Fundur í Skólaráði Hvolsskóla 23. apríl 2018 kl. 13:00 

Mættir: Gréta Helgadóttir, Elvar Eyvindsson, Kolbrá Lóa Ágústsdóttir, Selma 

Friðriksdóttir, Auður Friðgerður Halldórsdóttir, Erla Guðfinna Jónsdóttir og Birna 

Sigurðardóttir sem ritar fundargerð.  

Anton Kári Halldórsson og Sigrún Björk Leifsdóttir boðuðu forföll. 

1. Skóladagatal. Umræður um skóladagatal. Nemendum hugnast 170 daga 

skólaár. Samþykkt skóladagatal.  

2. Ytra mat – kynntar niðurstöður. 

3. Tveir fulltrúar nemenda í skólaráð. Lagt til að þeir komi úr 8. og 9. bekk og séu 

kosnir sérstaklega þannig að þetta verði rúllandi, annar vanur og hinn nýr. 

Kjósa annaðhvert ár til tveggja ára. Formaður nemendaráðs sitji engu að síður 

líka.  

Ábending um að gera slíkt hið sama með aðila frá foreldrafélagi í ráðið – og 

hafa þá einnig til tveggja ár. Foreldrafélagið tekur það fyrir á fundi.  

Sett upp áætlun. Birna sendir á skólaráðið uppkast.  

4. Fræðsla – viðburður: Hugmyndir. Hafa samstarf við leikskólann og 

skólaþjónustuna. 

- Margrét Pála: Er karlmennskan í krísu? 

- Netfíkn/tölvunotkun. 

- Stærðfræði 

5. Önnur mál.  

Engin. 

 

Fleira ekki rætt. Fundi slitið 14:20.  

Næsti fundur ákveðinn í maí.  

 

 


